



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวันเวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน	วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องเรียน ๖๐๑ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ประเมินความสามารถทักษะคอมพิวเตอร์ โดยการสอบปฏิบัติ	วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบนิยม และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครไปในสอบวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี www.bcnu.ac.th

๓. การสัมภาษณ์

๓. การสัมภาษณ์

วิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแพรวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกฯ

๔. เกณฑ์การตัดสิน

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ และผู้ที่จะได้ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สุด

๕. การประกาศผลการคัดเลือก

วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางยุพากรณ์ ตรีไพรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี